

## 6. โครงการในอนาคต

บริษัทมีแผนงานลงทุนขยายธุรกิจในอนาคตอีก 2 - 3 ปี ข้างหน้า ดังนี้

### 1. การเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

จากการได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายวาล์วควบคุมในระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ OVENTROP จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อต้นปี 2557 และจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัทที่คาดว่าจะเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในสินค้าของระบบดับเพลิงมากขึ้น ทำให้บริษัทจะทยอยลงทุนสั่งซื้อสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทจะเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งบริษัทต้องการให้มีจำนวนวิศวกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงานโครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลค่างานที่สูงขึ้น โดยคาดว่าจะลงทุนในปี 2557 - 2558 ใช้เงินทุนประมาณ [ • ] ล้านบาท มีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี

### 2. การขยายสาขาโดยเปิดสำนักงานในต่างจังหวัด

บริษัทวางแผนขยายสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น จังหวัดระยอง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตสูง ในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยบริษัทจะเปิดสำนักงานสาขา พร้อมว่าจ้างบุคลากรประจำในสำนักงานสาขา ซึ่งจะช่วยให้สามารถเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งบริษัทยังสามารถดำเนินการในส่วนงาน โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง และจำหน่ายสินค้าวาล์วและอุปกรณ์ระบบปรับอากาศสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ควบคู่กันได้ในเขตพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย บริษัทคาดว่าจะลงทุนในปี 2557 - 2558 ใช้เงินทุนประมาณ [ • ] ล้านบาท มีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี

### 3. การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

บริษัทวางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น พม่า กัมพูชา เป็นต้น เนื่องจากเป็นประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้างต่างๆ ในปริมาณมาก โดยนำสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าไปจำหน่ายในประเทศดังกล่าวในลักษณะเดียวกับที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทย และค่อยๆ ดำเนินการลงทุนและจัดหาสถานที่ทำการและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในลำดับถัดไป โดยตั้งเป้าหมายขยายกิจการไปลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวภายในปี 2560 ใช้เงินทุนประมาณ [ • ] ล้านบาท มีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี